
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 

วันพุธที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 

ผูมาประชุม 
 ๑. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี ประธาน  
  ๒. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รองประธานคนที่ ๑ 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร เลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๙. อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๐. อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๑. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๒. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๖. อาจารย ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๙. รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๐. รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๑. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๔. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๒๕. รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๖. รองศาสตราจารย วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช 
 ๒๗. อาจารย รักชนก คชไกร ประธานสภาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร  
 ๒๘. รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๙. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 ๓๐. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ประธานสภาอาจารยคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓๒. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารยวิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๓. อาจารย ปรัชญา เตวิยะ ประธานสภาอาจารยวิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

 

 

          /ผู้ไม่มาประชุม .... 



 

 
 

๒ 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. อาจารย กาญจนนภา พงศพนรัตน วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย กําธร ตันติวิทยาทันต ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดี 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๔. อาจารย นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๕. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๗. รองศาสตราจารย ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๙. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๑๐. อาจารย อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๑๑. อาจารย จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารยคณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๒. รองศาสตราจารย วิชัย พฤกษธาราธิกูล ประธานสภาอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๓. รองศาสตราจารย จุฬาลักษณ เกษตรสุวรรณ ประธานสภาอาจารยคณะทันตแพทยศาสตร 
 ๑๔. อาจารย เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารยสถาบันโภชนาการ 
 ๑๕. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารยวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. อาจารย พีรศุษม รอดอนันต กรรมการสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๔. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๖๐ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

  ประธาน แจงวาสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๖๐ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) กําหนดประชุม

สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพฯ ประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขาธิการฯ เขาประชุมแทน  
 เลขาธิการฯ ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุม ดังนี ้
 ท่ีประชุม ปอมท. มีมติรับสภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขารวมเปนสมาชิกของ ปอมท. 

          /การคัดเลือก .... 



 

 
 

๓ 

 การคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ผูไดรับการเสนอชื่อเปนอาจารยดีเดนแหงชาติจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลผานการพิจารณารอบแรกจํานวน ๓ สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาสังคมศาสตร และสาขา
มนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร ขั้นตอนตอไปเปนการสัมภาษณบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีผูไดรับการเสนอชื่อฯ  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๓ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ 

 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มี
สมาชิกมาประชุม จํานวน ๓๘ คน ไมมาประชุม ๑๐ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๗๙.๑๗ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

  ๑.๔ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  
 ประธานแจงวา มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งประธานไดมอบหมายใหเลขาธิการฯ เขาประชุมแทน 
 เลขาธิการฯ ชี้แจงวา จะสงเอกสารตางๆ ใหอาจารยสักขีพยานกอนวันพิธี เชน คูปองอาหาร บัตรเชิญ บัตร
อนุญาตใหปฏิบัติงานฯ แผนที่กําหนดจุดลงทะเบียน แนวทางปฏิบัติ กําหนดเวลานัดหมาย การเดินทาง จึงขอความรวมมืออาจารย
สักขีพยานมาปฏิบัติหนาท่ีตรงตามเวลาที่กําหนด 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
 ๑.๕ เรื่องที่ประธานฯ ไดดําเนินการไปแลว 
  ๑) ทําหนังสือถึงผูอํานวยการฝายพัฒนาบุคลากร ปอมท. ดังนี้ 
    - เสนอชื่อสมาชิกเปนอนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 
  ๑) สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ 
  ๒) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง 
  ๓) สาขาสงัคมศาสตร รองศาสตราจารย ลือชัย ศรีเงินยวง 
  ๔) สาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา สุริยันต 
      - เสนอชื่ออาจารยผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ดังนี้ 
 ๑) สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ศาสตราจารย ภาวิณี ปยะจตุรวัฒน  คณะวิทยาศาสตร     
 ๒) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ศาสตราจารย ปกิต วิชยานนท คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๓) สาขาสังคมศาสตร  รองศาสตราจารย พิมพวัลย บุญมงคล คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 
 ๔) สาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร เสนอชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ปาริชาด สุวรรณบุบผา 
  ๒) ทําหนังสือเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามหนังสือถึงประธานมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร เพ่ือ
เสนอชื่อ ศาสตราจารย ปกิต วชิยานนท เขารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป ๒๕๕๕ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

  ๑.๖ การศึกษาดูงานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  
 ๑) สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จํานวน ๑๑ คน เขาศึกษาดู
งาน เม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๓๐ น. ณ หอง ๕๑๕ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี โดยขอศึกษาดูงาน
เก่ียวกับการบริหารทั่วไป ความสําเร็จของสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสภาคณาจารยฯ ไดนําเสนอบทบาท ภารกิจ ผลงานที่
สําคัญ และความสําเร็จของสภาคณาจารย โดยประธานฯ เลขาธิการฯ และอาจารย ทัศนียา ร.นพรัตนแจมจํารัส รวมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นและประสบการณ และในเวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. นั่งรถรางชมภูมิทัศนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล 

          /๒) สภาคณาจารย ์.... 



 

 
 

๔ 

 ๒) สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน ๒๑ คน เขา
ศึกษาดูงาน เม่ือวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษ
พลเมือง โดยมี ผูชวยศาสตราจารย จิตรกมล ธนศักดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษา และ ดร.สมชาติ พนาเกษม ผูอํานวยการกอง
บริหารการศึกษา นําเสนอการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยมหิดลสูประชาคมอาเซียน และชมวีดิทัศนเก่ียวกับบทบาท 
ภารกิจ ผลงานที่สําคัญของสภาคณาจารย โดยมี รองประธานฯ คนที่ ๑ เลขาธิการฯ ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ ผูชวย
ศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี และอาจารย บุญมี พวงเพชร รวมแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณการทํางานของสภาคณาจารย และในเวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. นั่งรถรางชมภูมิทัศนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕   
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การเสนอชื่ออาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย ประจําป ๒๕๕๕ 
  รศ.อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยฯ แจงวา คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแลวมีมติวา ในปนี้จะไมมีการคัดเลือกอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล แตขอเสนอชื่อ ศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เปนอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอใหประธานสภาคณาจารย นําเรียนอธิการบดีเพ่ือประสานงานกับสํานัก
พระราชวัง หากศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงยินดีรับรางวัลฯ สภา
คณาจารย จะดําเนินการประสานงานในรายละเอียดกับสํานักพระราชวังตอไป  สําหรับวันทูลเกลาถวายรางวัล ปกติจะเปนวันคลาย
วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่ งตรงกับวันที่ 2 มีนาคม  ของทุกป ซึ่ งรูปแบบการจัดงานจะเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑ การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ประธานแจงวา ตามที่ท่ีประชุมมีมติใหแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 
๒๕๕๓ โดยเห็นชอบรางขอบังคับฉบับที่ ๑ นั้น ไดเสนอกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยผูอํานวยการกองกฎหมาย
ไดปรับขอความใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และแนะนําใหมีการรับฟงความคิดเห็น จึงไดทําหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือขออนุมัติ
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามขอบังคับฯ วาดวยการรับฟงความคิดเห็น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเผยแพรทาง Intranet สงใหประชาคม
ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกสและเผยแพรบนเว็บไซตของสภาคณาจารย ซึ่งมีผูแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้ 
 ประเด็นที่รับฟงความคิดเห็น 

 ๑) ทานเห็นดวยหรือไม ในกรณีสมาชิกประเภทผูแทนท่ัวไปพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ๒ ป 
แลวทําใหมีจํานวนสมาชิกเหลือนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึงจะดําเนินการ
เลือกตั้งซอมสมาชิกภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่จํานวนสมาชิกเหลือนอยกวาสามในสี่  มีผูเห็นดวย ๗๕ คน ไมเห็นดวย ๑๒ คน 

 ๒) ทานเห็นดวยหรือไม ท่ีจะให (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ... มีผลบังคับใชทันที หลังจากนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม มีผูเห็นดวย ๗๔ คน ไมเห็นดวย ๑๓ คน 

          /รายละเอียด .... 



 

 
 

๕ 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม สําหรับขั้นตอนตอไป ประธานฯ จะเสนอเรื่อง
ดังกลาวเขาวาระการประชุมคณบดี ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ พรอมทั้งขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็น และเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอรางขอบังคับดังกลาวตอไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 ๔.๒ การจัดสัมมนาจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
  รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนา
อาจารยและบุคลากร เม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาโครงการสัมมนาเกี่ยวกับจรรยาบรรณแหงวิชาชีพคณาจารยใน
มหาวิทยาลัย มาตรฐาน การกํากับดูแล และการประเมินผล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ท่ีประชุมไดมีการพิจารณาแลวเสนอใหมีการปรับแกชื่อโครงการ ใหนาสนใจ เชน “อาจารยดีๆ ยังมี
ไหม?” รวมทั้งปรับแกหลักการและเหตุผลใหสอดคลองกับชื่อโครงการและวัตถุประสงค สําหรับวิทยากร ไดมอบหมายใหอาจารย 
บุญมี พวงเพชร นมินต พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมโกษาจารย พระไพศาล วิสาโล  หรือพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิร
เมธี) ทานใดทานหนึ่งในชวงเชา 
  สําหรับวิทยากรทานอ่ืน ขอใหประธาน และกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากรเปน
ผูประสานงาน พรอมทั้งรับขอเสนอแนะจากที่ประชุม เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขโครงการตอไป 
  นอกจากนี้ สมาชิกมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับกิจกรรมที่จะจัด ดังนี้ 
  ๑) ควรมีการนําเสนอหัวขอท่ีเก่ียวกับกรณีศึกษาปญหาจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในสถานศึกษา 
  ๒) ควรเพิ่มหัวขอการประชุมกลุมยอยในเรื่องท่ีเก่ียวกับ การสอนคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งการ
ประเมินผลนักศึกษาตามกรอบ TQF 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบใหคณะกรรมการฝายสงเสริมฯ พิจารณาปรับแกโครงการตามที่สมาชิกเสนอ 
 

 ๔.๓ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๔.๓.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท ประธานคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิ

บาล แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอง
ประชุมภาควิชาชีวเคมี อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๑๐ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สรุปไดดังนี้ 

  ๑) จากการพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งในประกาศฯ ขอ ๒ วรรค ๒ กําหนดวา สวนงานโดยความเห็นชอบของกรรมการ
ประจําสวนงาน อาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับลักษณะและภาระงานของสวนงานเปนการเฉพาะเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ได โดยให
สวนงานประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหพนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบลวงหนากอนรอบการประเมิน ซึ่ง
พบวา บางสวนงานไดออกประกาศของสวนงาน ซึ่งทําใหขอตกลงการปฏิบัติงานไมใชขอตกลงระหวางผูประเมินและผูรับการ
ประเมินอยางแทจริง รวมถึงบางสวนงานกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลโดยไมไดออกเปนประกาศของสวนงานเปนการ
ลวงหนา ซึ่งขัดกับที่ระบุไวในประกาศฯ นอกจากนี้ การใชขอบังคับดังกลาว ยังเปนการบังคับใชกับขาราชการ ซึ่งตามประกาศ กพอ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําเพ่ือใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับสําหรับขาราชการ แตมหาวิทยาลัยมหิดลยังไมได
ดําเนินการตามประกาศของ กพอ. ดังกลาว ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะเขาพบรองอธิการบดี เพ่ือสอบถามความชัดเจนตอไป 

  ๒) เสนอใหจัดเสวนาเกี่ยวกับขบวนการในการแกไขขอบังคับ ระเบียบตางๆ เชน ขั้นตอนการ
เสนอแกไขขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย รวมทั้งชองทางและขั้นตอนการเสนอเรื่องท่ีผานการพิจารณาจากสภาคณาจารยไปยัง
สภามหาวิทยาลัย โดยจะเชิญผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายมาเปนวิทยากร เชิญสมาชิกและผูสนใจ ประมาณ ๕๐ คน รวมเสวนา 

          /๓) เรื่องการแกไ้ข .... 



 

 
 

๖ 

  ๓) เรื่องการแกไขสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งทําไวจนถึงเกษียณอายุมาเปนสัญญา
จางระยะสั้น ๕ ป หรือ ๑๐ ปนั้น คณะกรรมการฯ เห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องระหวางผูทําสัญญากับมหาวิทยาลัย จึงเสนอใหสวน
งานพิจารณาดาํเนินการหารือกับกองทรัพยากรบุคคล หรือกองกฎหมายตอไป 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้ 
   ๑) เห็นชอบใหคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลเขาพบรองอธิการบดี 
ศาสตราจารย สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ๒) การจัดเสวนาเรื่องขั้นตอนการเสนอแกไขขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ มีขั้นตอนอยูแลว 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับประเด็นและเนื้อหาของระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีความสําคัญแตกตางกัน จึงควรเชิญผูแทนกองกฎหมาย หรือผูท่ี
รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวมาใหขอมูลในที่ประชุมสภาคณาจารย แทนการจัดเสวนา แตหากประสงคจะจัดเสวนาวิชาการ ควรจัดใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับคณาจารยสวนใหญ เชน การใหความรูท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหความรูกรณีไมได
รับความเปนธรรมในการประเมิน การใหความรูวามีวิธีการรองทุกขอยางไร หรือ การขึ้นเงินเดือน ก่ีเปอรเซ็นต จึงจะถือวาไมต่ํากวา
มาตรฐาน เปนตน 
   ๓) การแกไขสัญญาจางจากระยะยาว เปนระยะสั้น ท่ีประชุมมีมติวา สวนงานสามารถเสนอวาระ
ผานที่ประชุมคณบดีหรือ กบค. ได อยางไรก็ตาม สภาคณาจารยควรหาขอมูลเก่ียวกับประเด็นนี้เพ่ิมเติม เนื่องจากอาจมีบุคลากร
จํานวนมากที่สนใจจะเปลี่ยนระยะเวลาการจาง จากระยะยาวเปนระยะสั้น หรือกลับกัน ดังนั้น ขอใหคณะกรรมการฝายกิจการ
บริหารฯ สํารวจขอมูลจากสวนงานตางๆ และนํามาแจงใหท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป 
   ๔) เห็นชอบใหศึกษาปญหาที่เก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม และนําไป
ปรึกษารองอธิการบดี เชน การไมมีชั่วโมงสอนในเทอมตน แตมีชั่วโมงสอนสองเทาในเทอมปลาย ควรจะมีวิธีประเมินอยางไร
เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมในการประเมินชวงที่ไมมีชั่วโมงสอน  หรือ คณะกรรมการกลั่นกรอง ควรมีองคประกอบอยางไร มีบทบาท
หนาท่ีอยางไร เพ่ือใหการกลั่นกรองเกิดความเปนธรรมมากขึ้น และควรประเมินดวยเวลาที่เทากัน เปนตน 
            ๔.๓.๒ คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร  
 รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและ
บุคลากร แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เก่ียวกับการจัดสัมมนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ซึ่งไดพิจารณาแลวในระเบียบวาระที่ ๔.๒ 

 ๔.๓.๓ คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย  
  รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย แจงวามี

การประชุมในวันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. ท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องการจัดทําแผนงานและการจัดกิจกรรมในวาระ ๒ ปนี้ ซึ่งท่ีประชุม
เสนอใหมีการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง รูปแบบของผลงานวิชาการรับใชสังคมสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ
ความลาชาในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

  ประธานใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เรื่องรูปแบบของผลงานวิชาการรับใชสังคมสําหรับการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ยังไมผานที่ประชุม ก.พ.อ.  

๔.๓.๔ คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

  ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร ประธานคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา สวัสดิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา ปจจุบัน
ใช ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ทําใหชวยลดการใชเงินกองทุนไปไดมาก แตยังมีปญหากับบางสวนงานในเรื่องการตรวจสอบสิทธ์ิ และยัง
มีปญหาในเรื่องความลาชาในการพานักศึกษาไปพบแพทยกรณีเจ็บปวยดวย   

  สําหรับแผนการทํางานในอนาคตของคณะกรรมการฝายนี้คือ จะสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสํานึกใน
การชวยเหลือแผนดินใหมากข้ึน เพ่ือใหสอดคลองตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยอาจมอบงานใหนักศึกษาไปศึกษาปญหาของ
สังคมและหาแนวทางแกไขใหกับสังคม เปนตน 

 

          /๔.๓.๕ คณะกรรมการ .... 



 

 
 

๗ 

                    ๔.๓.๕ คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน  
   ผูชวยศาสตราจารย ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย เลขานุการคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน แจงวา สวัสดิการเงินชดเชย กรณีเสียชีวิตแลวไมไดเงินชดเชยนั้น ทางคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการปรึกษากองกฎหมาย
แลว โดยจะมีการปรับเปลี่ยนขอความในขอบังคับบางคํา ก็จะทําใหบุคลากรไมเสียผลประโยชนกรณีเสียชีวิต  สําหรับขอรองเรียน
เรื่องอาคารชุดพักอาศัย ไดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูพักอาศัย และจะมานําเสนอในการประชุมครั้งตอไป หากท่ีประชุม
เห็นชอบ จะนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 
   ประธานฯ ฝากพิจารณาประเด็นผูท่ีเขาพักในอาคารชุดพักอาศัยฯ แลวไมยินยอมออกตามสัญญา 
ทําใหคนใหมไมสามารถเขาพักได และประเด็นโครงสรางทางกายภาพที่อาจจําเปนตองมีการปรับปรุง แตท้ังนี้อาจจําเปนตองขึ้นคา
เชา เพ่ือนํารายไดมาใชในการปรับปรุงตอไป 

๔.๓.๖ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  
  รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี ประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา จะประชุม

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธเพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงานที่จะดําเนินการในวาระ ๒ ปนี้ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
๔.๓.๗ คณะกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน   
  ประธานฯ แจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 
๔.๓.๘ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
  อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ผูแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจงวา

ไมมีการประชุม  
 ๔.๓.๙ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวา ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ตามเอกสารประกอบการประชุม 
๔.๓.๑๐ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
            รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม  
๔.๓.๑๑ คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 

   อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

๔.๓.๑๒ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารจัดการ

ระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม  
๔.๓.๑๓ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    อาจารย เอกราช เกตวัลห ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 
๔.๓.๑๔ คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 
    อาจารย บุญมี พวงเพชร ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู

มหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 
๔.๓.๑๕ คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการมาตรฐาน

รานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการทํา Big cleaning day รานคาตางๆ และจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ 
ในวันศุกรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

          /ระเบียบวาระที่ ๕ .... 



 

 
 

๘ 

ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ การสงเสริมการออกกําลังกาย 

 ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช รายงานวา ในชวงที่ผานมาหลังจากที่ ประธาน ไดสอบถาม
เรื่องสวัสดิการเพ่ือการสงเสริมสุขภาพของคณาจารยในมหาวิทยาลัย เลขาธิการ รองเลขาธิการ และสมาชิกกลุมหนึ่งไดมีการหารือ
กัน และมีแนวความคิดที่จะจัดกิจกรรมการออกกําลังกายโดยในชวงแรกจะเปนการจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกสภาคณาจารยกอนที่
จะขยายผลไปยังอาจารยท่ัวไป  โดยจะมีการออกกําลังกายที่หลากหลายประเภทและเชิญชวนใหสมาชิกฯ เขารวมโดยอาจจะจัด
กิจกรรมเดือนละ ๑-๒ ครั้ง ในการนี้ไดหารือกับอาจารย มนตชัย โชติดาว เพ่ือจัดทํารางโครงการมาเสนอในที่ประชุม    

 ประธานฯ เสริมวา การจัดกิจกรรมการออกกําลังกายนอกจากเปนการสงเสริมสุขภาพของอาจารยแลว 
ในทางการแพทยยังถือวาเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันโรคไดอีกดวย และประธานฯไดเสนอแนวทางเพิ่มเติมเชน การออกกําลัง
กายประมาณ ๑๐ นาทีกอนเปดประชุมสภาคณาจารยในแตละเดือน ซึ่งอาจถือไดวาเปนการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ เพ่ือกระตุนให
อาจารยไดตระหนักถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย เปนตน  

 ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให อาจารย มนตชัย โชติดาว ไปรางโครงการมานําเสนอ 
รวมทั้งใหครอบคลุมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อใหอาจารยในมหาวิทยาลัยไดมีการออกกําลังกายบาง หรืออาจจะทําบัตรสมาชิกให
อาจารยไปใชบริการที่วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

   ๕.๒ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 

 ท่ีประชุมกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา เนื่องจากวันพุธท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เปนวันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประธาน สมาชิกบางทาน  และ
เจาหนาท่ีสภาคณาจารย มีภารกิจ ท่ีจะตองปฎิบัติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม                  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


